



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Gặp mặt đảng viên là người có đạo



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Sáng ngày 1/12, Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt đảng viên là người có đạo. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền tỉnh chủ trì hội nghị. Đại biểu Ban Dân vận Trung ương,

các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các vị chức sắc tôn giáo trong tỉnh dự hội nghị. Thái Bình hiện có 3 tôn giáo gồm Phật giáo, Công giáo và Tin Lành với gần 29 vạn tín đồ (chiếm 16% dân số). Để phát triển đảng viên cho người có đạo, hàng năm, đảng bộ các huyện, thành phố và đảng bộ trực thuộc đều xây dựng chương trình

phát triển đảng viên là người có đạo, mở nhiều lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú là người có đạo. Năm 2018 đã kết nạp được 12 đảng viên là người có đạo, nâng tổng số đảng viên là người có đạo trong toàn tỉnh hiện nay lên 757 người. Những năm qua, các đảng viên là người có đạo đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt chính

sách tín ngưỡng, tôn giáo đồng thời phát huy tinh thần "Đạo pháp - Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội", "Sống phúc âm, phụng sự Thiên chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc"; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tham gia các phong trào thi đua yêu nước như "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Chung sức xây dựng nông thôn mới", xây dựng chùa cảnh, xứ, họ đạo 4 gương mẫu... góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền tỉnh ghi nhận, đánh giá cao đóng góp tích cực của đội ngũ đảng viên là người có đạo trong các phong trào thi đua yêu nước; đề nghị các đồng chí đảng viên là

(Xem tiếp trang 4)
NGUYỄN TÙNG

Học tập và làm theo phong cách sinh hoạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 12/2018)

Phong cách sinh hoạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều nét đã trở thành huyền thoại không những đối với nhân dân Việt Nam mà còn đối với cả thế giới. Cuộc sống riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực sự hòa nhập với cuộc đời công mà Người đã hiến dâng tất cả cho nhân dân, cho đất nước, cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng toàn thế giới.

Phong cách sinh hoạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn nơi ở và làm việc là một ngôi nhà nhỏ vốn của người thợ điện phục vụ cho phủ Toàn quyền Đông Dương cũ. Đảng, Nhà nước mời Người ra ở tòa nhà lớn Phủ Chủ tịch nhưng Người đã từ chối. Khi ngôi nhà sàn được xây dựng thì tầng dưới Người dùng làm nơi họp Bộ Chính trị và làm việc với cán bộ các bộ, ban, ngành, tiếp một số đoàn khách, bạn bè, đồng chí gần gũi học cách cháu thiếu niên, nhi đồng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ dành cho mình một chút riêng ở tầng trên nhà sàn với hai phòng nhỏ, diện tích mỗi phòng chỉ hơn 10m². Trong phòng làm việc cũng như phòng ngủ chỉ có những đồ vật thật sự cần thiết và hết sức đơn giản. Người rất ghét thói xa hoa,

Sau gần 30 năm ba nước ngoài tìm đường cứu nước, cứu dân, trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo

phong trào cách mạng trong nước, Người đã sống ở hang núi Pác Bó (Cao Bằng) trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn với tinh thần lạc quan cách mạng. Trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã chuyển lên Việt Bắc, lãnh đạo kháng chiến kiến quốc. Nơi ở của Người chỉ là một ngôi nhà sàn bé hoặc mái lá đơn sơ. Kháng chiến thắng lợi, trở về Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn nơi ở và làm việc là một ngôi nhà nhỏ vốn của người thợ điện phục vụ cho phủ Toàn quyền Đông Dương cũ. Đảng, Nhà nước mời Người ra ở tòa nhà lớn Phủ Chủ tịch nhưng Người đã từ chối. Khi ngôi nhà sàn được xây dựng thì tầng dưới Người dùng làm nơi họp Bộ Chính trị và làm việc với cán bộ các bộ, ban, ngành, tiếp một số đoàn khách, bạn bè, đồng chí gần gũi học cách cháu thiếu niên, nhi đồng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ dành cho mình một chút riêng ở tầng trên nhà sàn với hai phòng nhỏ, diện tích mỗi phòng chỉ hơn 10m². Trong phòng làm việc cũng như phòng ngủ chỉ có những đồ vật thật sự cần thiết và hết sức đơn giản. Người rất ghét thói xa hoa,

trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo

(Xem tiếp trang 4)

Lời cảm ơn

Được Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho phép, sau một thời gian chuẩn bị, tối ngày 29/11, ba đơn vị là Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, Báo Thái Bình và Hội Doanh nhân nữ tỉnh đã tổ chức chương trình giao lưu "Trái tim nhân ái" lần thứ II năm 2018 tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Báo Thái Bình điện tử, trên sóng TBT của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình và chuyển tiếp trên truyền hình cáp Thái Bình. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà hảo tâm với số tiền và hiện vật quy ra tiền gần 4 tỷ đồng.

Ban tổ chức chương trình xin chân thành cảm ơn các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ chương trình, ủng hộ những mảnh đời khó khăn, trẻ em khuyết tật, mồ côi trong tỉnh.

BAN TỔ CHỨC

Kiến Xương Sáp nhập các trường học

UBND huyện Kiến Xương vừa tổ chức công bố, trao quyết định sáp nhập và bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường học trên địa bàn.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện đã trao quyết định sáp nhập cho 15 trường học và trao quyết định bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, phụ trách trường học cho các cán bộ.

Việc sáp nhập trường học nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm đầu mối, tinh gọn tổ chức bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, tăng quy mô trường lớp, nâng cao chất lượng dạy và học. Thời gian tới, UBND huyện Kiến Xương tiếp tục tiến hành rà soát, sáp nhập thêm một số trường học không đủ tiêu chí, thực hiện mục tiêu giảm thêm 15 trường học trong năm 2019.

VŨ ĐÔNG
(Đài TTTT Kiến Xương)

Thành phố Khám sức khỏe cho học sinh

1.400 học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thành phố Thái Bình) được khám sức khỏe, đo chiều cao, cân nặng để đánh giá tình trạng dinh dưỡng, khám thị lực, tai mũi họng, răng hàm mặt, nội khoa và da liễu. Đây là kế hoạch liên ngành công tác y tế trường học năm học 2018 - 2019 do Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức.

Từ đầu tháng 10/2018 đến nay, Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với trạm y tế các xã, phường tổ chức khám sức khỏe cho 9.797 học sinh ở 12 trường tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố. Qua thăm khám, các em học sinh chủ yếu bị mắc các tật khúc xạ học đường. Khối tiểu học, tỷ lệ học sinh cận thị chiếm trên 8,7%, giảm thị lực 25%. Khối THCS, tỷ lệ học sinh cận thị chiếm gần 35%, giảm thị lực 30%. Nguyên nhân giảm thị lực do phòng học, góc học tập của các em chưa đủ sáng, tư thế khi ngồi học sai; đọc sách hay đọc truyện có cỡ chữ quá nhỏ hoặc chơi điện tử quá sớm. Tại các buổi khám, các bác sĩ đã tư vấn cách phòng, chống các bệnh học đường cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Tổng hợp số liệu thông báo đến các trường để nhà trường phối hợp với gia đình học sinh trong việc phòng bệnh và chữa bệnh cho các em.

Hiện nay, Trung tâm Y tế thành phố đang tiếp tục phối hợp trạm y tế các xã, phường khám sức khỏe định kỳ năm học 2018 - 2019 cho học sinh 22 trường tiểu học và THCS còn lại trên địa bàn.

BÍCH HẠNH
(Đài TTTT thành phố)

Cây bí bí đầu ra

(Xem trang 2)



Được mùa nhưng mất giá, bí đầu ra khiến người trồng bí ở Đông Xá (Đông Hưng) thất thu.

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG TRÀ Nuôi dạy trẻ theo chủ đề, chủ điểm

(Xem trang 3)

Tiền Hải Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018

UBND huyện Tiền Hải vừa tổ chức tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song các cấp, ngành, địa phương và lực lượng vũ trang huyện Tiền Hải đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành của huyện có nhiều chuyển biến tiến bộ. Công tác phối hợp tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh điển hình cho các mặt công tác đó là: công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tổ chức bàn giao 340 thanh niên cho 14 đầu mối đơn vị nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu trên giao, bảo đảm an toàn, đúng luật; công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; công tác phối hợp, nắm tình hình địa bàn theo Nghị định số 77 và Nghị định số 133 của Chính phủ;

(Xem tiếp trang 4)
TRẦN HIỀN
(Đài TTTT Tiền Hải)

Hội Cựu chiến binh thành phố Giải tỏa gần 100 vụ điểm giao thông phức tạp

Là thành viên Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố Thái Bình, những năm qua, Hội Cựu chiến binh thành phố đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT đồng thời xây dựng các mô hình bảo đảm trật tự ATGT, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

11 tháng qua, Hội duy trì hiệu quả 19 tuyến đường tự quản tại 19 phường, xã; 348 tổ, đội tự quản về an ninh trật tự, ATGT với gần 1.760 hội viên tham gia, phát hiện, bắt giữ 18 vụ trọng cấp; giải tỏa gần 100 vụ điểm giao thông phức tạp. Các tổ tự quản về trật tự ATGT đã tổ chức cho 100% hộ dân tại địa bàn dân cư ký cam kết thực hiện nghiêm các nghị định, chỉ thị của Chính phủ về bảo đảm trật tự ATGT, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, ATGT trên địa bàn.

DỨC DUNG